

รายงานของ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน โดยเป็น กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และมีประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับปี 2563 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน ทั้งจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้ความเสี่ยงมีความซับซ้อนและอาจมีผลกระทบที่รุนแรงขึ้น คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของทางการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดคล้องกับลักษณะของโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- พิจารณาการกำหนดมาตรวัดและเพดานการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- ติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการดำเนินการและรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านทำหน้าที่ให้การสนับสนุน เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
- พิจารณาและติดตามสถานะความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการได้เหมาะสมตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางไว้
- รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย



(อรุณ จิรวัฒนา)

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

25 มกราคม 2564